



## รายงานสังคมนิตร์ ศิษย์ ครู ฝึกการพูดครั้งที่ 2544 ประจำวันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

- ★ **เปิดประชุม** เวลา 15.06 น. โดยอุปนายกฯ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ **คุณสัมพันธ์ โยธกุลศิริ**: ผู้พูดกล่าวว่า ทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน หลังจากนั้นแนะนำพิธีกร
- ★ **พิธีกร** โดย **คุณธัญวรัตน์ มณีพรรณ**: กล่าวถึงประวัติของสโมสรมหากรรมการพูดแห่งประเทศไทย เชียงใหม่ และตราสัญลักษณ์บนผืนธงสโมสรฯ แจ้างถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ บนแท่นพูด บทฝึกการพูด และวาระการประชุม จากนั้นดำเนินการประชุมตามวาระ
- ★ **ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน** โดย **คุณรัตนารณ ทรวงกุล**: ประธานฯ กล่าวถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการฝึกการพูดแบบฉับพลัน แจ้างกฎกติกาในการพูด แนะนำสัญญาณไฟและเวลาในการตอบคำถามฉับพลัน โดยใช้เวลา 2 นาที ± 30 วินาที แนะนำไป Popular vote และรางวัลสำหรับผู้ตอบคำถามดีเด่น

**คำถามที่ 1** “ท่านเคยขาดสติหรือไม่ และขาดสติกับเรื่องใดมากที่สุด?” ผู้ตอบ **คุณอัมภวรรณ ใจเปีย**: ผู้พูดตอบว่า เคยขาดสติเมื่อถูกต่อว่าแล้วจะตอบโต้ไปทันที แต่หลังจากคิดไตร่ตรองให้ดีแล้วคิดว่าไม่ควรจะตอบโต้ ถ้าได้ฝึกสติมากขึ้นน่าจะส่งผลดีต่อตนเอง

**คำถามที่ 2** “ถ้าท่านเป็นผู้บริหารในระดับจังหวัดที่มีหน้าที่ดูแลพื้นที่บริเวณท่าแพ ท่านจะแก้ไขปัญหาเรื่องกลุ่มคนไร้บ้านกลุ่มนี้อย่างไร?” ผู้ตอบ **คุณสัมพันธ์ โยธกุลศิริ**: ปัญหาคนไร้บ้านเป็นเรื่องที่จัดการได้ยาก มีความพยายามบริหารจัดการมานานแล้ว บางกลุ่มที่ออกมาอยู่อาศัยแบบคนไร้บ้านก็อาจจะจะมีเหตุผลส่วนตัว และคิดว่าถึงจะเป็นผู้บริหารก็จัดการได้ยาก

**คำถามที่ 3** “ท่านมีความเชื่อเรื่องการปรับดวงจัญหรือไม่ อย่างไร?” ผู้ตอบ **คุณภาณุมา กิตติวรรณ**: ผู้พูดไม่มีความเชื่อเรื่องการจัดบ้านตามดวงจัญ บ้านที่อยู่แล้วมีความสุขขึ้นอยู่กับว่าคนอยู่จะปฏิบัติอย่างไร และควรเป็นสถานที่ที่ทุกคนพึงพอใจในการอยู่

**คำถามที่ 4** “เพลงที่ท่านฟังแล้วรู้สึกประทับใจคือเพลงอะไร และทำไมท่านจึงรู้สึกประทับใจในเพลงเพลงนี้?” ผู้ตอบ **คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์**: “คนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลั่น” เพลงที่ชอบคือ “เหมือนข้าวคอบเคี้ยว” เพราะเป็นเพลงที่ร้องกลมกลูกเมื่อ 50 ปีก่อน และยังร้องได้มาจนถึงปัจจุบันนี้ เป็นเพลงที่ตนเองร้องได้ไพเราะ จึงประทับใจเพลงนี้มาก

- ★ **ผู้ประเมินการฝึกการพูดแบบฉับพลัน** โดย **รศ. ดร.นันทนี เสถียรศักดิ์พงศ์**: ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน มีบุคลิกภาพดี แจ้างวัตถุประสงค์ชัดเจน เชื่อมโยงคำถามดี แต่คำถามบางข้อมี 2 คำถามอาจทำให้ผู้ตอบตอบไม่ครบถ้วน ผู้ตอบคำถามทั้ง 4 ท่าน มีบุคลิกดี แต่งกายเหมาะสม **คุณอัมภวรรณ ใจเปีย** เนื้อหาของการตอบดี แต่สรุปน้อยไป **คุณสัมพันธ์ โยธกุลศิริ** สรุปเนื้อหายังไม่ชัดเจนและตอบแบบวกวน **คุณภาณุมา กิตติวรรณ** ตอบตรงประเด็น น่าเสียงไพเราะ และ **คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์** ตอบได้ดีมีค่านำ เนื้อหา และบทสรุป

★ **3 นาที แห่งความทรงจำ นำพาความสุข** เรื่อง “สับประรดก็มี ออย.” โดย **คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์**: มีนักท่องเที่ยวไปเยือนบ้านอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ที่บ้านดํา จังหวัดเชียงราย อาจารย์นำสับประรดนางแลมาเลี้ยง โดยที่สับประรดวางอยู่บนจานเปลือกหอย และอาจารย์บอกว่า สับประรดนี้มี ออย.นะ ทุกคนกึ่งง...!!! อาจารย์จึงเฉลยว่า ก็อยู่บนจานหอย อัย.. 5555

★ **ปกิคมแนะนำผู้มาเยือน** โดย **คุณภาณุมา กิตติวรรณ**: วันนี้มีผู้มาเยือนสโมสรฯ 5 ท่าน ได้แก่

1. **คุณอรินยน์ทม์ สายพองมูล** ประกอบธุรกิจส่วนตัว มาตามคำเชิญของ **คุณภาณุมา กิตติวรรณ**
2. **คุณพัฒนไชย จุฑะพุทธิ** ประกอบธุรกิจส่วนตัว มาตามคำเชิญของ **คุณภาณุมา กิตติวรรณ**
3. **คุณหัตถ์พัศ จุฑะพุทธิ** นักเรียน มาตามคำเชิญของ **คุณภาณุมา กิตติวรรณ** และสมัครเป็นสมาชิกสโมสรฯ ในวันนี้ด้วย
4. **คุณธนพัศ จุฑะพุทธิ** นักเรียน มาตามคำเชิญของ **คุณภาณุมา กิตติวรรณ** และสมัครเป็นสมาชิกสโมสรฯ ในวันนี้ด้วย
5. **คุณกัลยกร มะหิงษา** พยาบาล มาตามคำเชิญของ **คุณอัมภวรรณ์ ใจเปีย** และสมัครเป็นสมาชิกสโมสรฯ ในวันนี้ด้วย

สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ขอขอบคุณและขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

**พักการประชุม ตื่นน้ำ ชา กาแฟ พูดคุยตามอัธยาศัย (15 นาที) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารว่างทุกท่าน**

★ **รายการฝึกการพูดแบบเตรียมตัว**: มีผู้ฝึกขึ้นบทเตรียมตัว 1 ท่าน

♡ **บทที่ 1 การแนะนำตนเอง** โดย **คุณภุสริสา ศิริโชควิสัย**: ผู้พูดกล่าวถึงประวัติของตนเองในวัยเด็ก แนะนำชื่อประวัติการศึกษาและกล่าวถึงความรู้สึกเศร้าที่จะต้องจากเพื่อนเพราะกำลังจะสำเร็จการศึกษา งานอดิเรกที่ชอบคือการวาดรูป ฟังเพลง และอนาคตอยากมีอาชีพที่มั่นคง เพื่อจะทำให้สามารถดูแลครอบครัวได้ อีกทั้งจะได้กลับไปตอบแทนผู้มีพระคุณที่ให้การช่วยเหลือในยามที่ลำบาก คิดพจน์คือ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด และไม่กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง **ผู้ประเมินเฉพาะตัวโดย คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์**

♡ **บทที่ 7 การพูดให้ผู้ฟังจำได้** เรื่อง “สร้างความสำเร็จด้วยพร 4 ประการ” โดย **คุณอัมภวรรณ์ ใจเปีย**: ผู้พูดกล่าวถึงความหมายของความสำเร็จ ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน การจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยพร 4 ประการ คือ อิทธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา **ผู้ประเมินเฉพาะตัวโดย รศ. ดร.นันทนี เสถียรศักดิ์พงศ์**

★ **ผู้ประเมินทั่วไป** โดย **รศ.ทัศนาศลัตถะนันท์**: เหตุผลในการประเมินหรือการวิจารณ์การฝึกการพูดเพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการพูดในแต่ละครั้ง ในวันนี้ อุปนายกฯ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ทำหน้าที่เปิดการประชุมสโมสรฯ แทนนายกฯ เปิดการประชุมด้วยความร่าเริง เบิกบาน พิธีกรแต่งกายสุภาพ ก็อ่านสคริปต์ในช่วงแรก แต่เมื่อปรับการพูดได้ก็ไม่ได้ก็อ่านแล้ว แนะนำเพิ่มเติม ให้เพิ่มการปรับน้ำเสียงสูง-ต่ำ สำหรับประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน แนะนำเพิ่มเติมให้ตั้งคำถามที่หลากหลาย เพิ่มเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจ เพราะเรื่องที่น่าสนใจส่วนใหญ่เป็นเชิงสังคมและจิตวิทยา

**คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์** ผู้ประเมินเฉพาะตัวผู้พูดแบบเตรียมตัวบทที่ 1: ผู้ประเมินกล่าวว่าผู้พูดพูดแล้วทำให้ผู้ประเมินได้รู้จักผู้พูดเป็นอย่างดี เพราะพูดได้ครบถ้วน จังหวะในการพูดและการใช้น้ำเสียงทำได้ดี การแต่งกายเหมาะสม

**รศ. ดร.นันทนี เสถียรศักดิ์พงศ์** ผู้ประเมินเฉพาะตัวผู้พูดแบบเตรียมตัวบทที่ 8: ผู้ประเมินกล่าวว่าชื่อเรื่องน่าสนใจ แต่การที่จะให้ผู้ฟังจำได้ตามเป้าหมายของบทที่ 8 การพูดให้จำ ผู้พูดควรพูดซ้ำ ๆ 3 ครั้ง

★ ผู้รายงานการใช้ภาษา โดย คุณสุกัญญา เนียมลาภเนื่อง: ผู้รายงานกล่าวว่าผู้พูดบทที่ 1 เรียบเรียงบทพูดได้ดี เว้นวรรคถูกต้อง

★ ผลฝึกการพูดประจำสัปดาห์

♡ ผู้ตอบคำถามฉับพลันดีเด่น: รางวัลปรบมือ พร้อมรับ POPULAR VOTE CARD: คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์

♡ ผู้ฝึกการพูดแบบเตรียมตัว

บทที่	ผู้ฝึกการพูด	ผลการฝึก	หมายเหตุ
1	คุณภุชณิศ สิริโชควิไล	ผ่าน	-
8	คุณอัมภวรรณ ใจเปี้ย	กรรมการขอฟังใหม่	เนื้อหาเป็นเรื่องที่ผู้ฟังทราบกันอยู่แล้ว

♡ ผู้พูดแบบเตรียมตัวดีเด่น: -

♡ ผู้ประเมินเฉพาะตัวดีเด่น: -

★ ผู้รายงานคำพุ่มเพื่อย โดย คุณดรุณี วงศ์รัตนธรรม

★ ผู้รายงานการใช้เวลา โดย คุณดรุณี วงศ์รัตนธรรม

★ ข้อคิดคำคมประจำสัปดาห์นี้: -

★ ปิดประชุม: เวลา 17.39 น.

★ เรียบเรียง / รายงาน โดย คุณรัตนภรณ์ ทรงกุล

\*\*ขอขอบคุณผู้ทำหน้าที่ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุก ๆ ท่าน\*\*

★ ขอเชิญชวน มิตร ศิษย์ ครูทุกท่าน

♡ สามารถเข้าไปกด Like กดแชร์ กดติดตามข่าวสารและรูปของทางสโมสรได้ทางเพจ Facebook ของสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ได้ที่ [www.facebook.com/lannapublicspeakingclub](http://www.facebook.com/lannapublicspeakingclub)

♡ และเข้าเยี่ยมชมติดตามข่าวสาร ข้อมูล รูปภาพ และรายการฝึกการพูดประจำสัปดาห์ได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรฯ <https://lannathaispeakingclub.com>